



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง

เรื่อง ประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดซากเหล็กโรงเรือนปลูกพืชผักทางการเกษตร จำนวน ๒๐ หลัง

ด้วยเทศบาลเมืองอ่างทอง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดซากพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด เป็นซากเหล็กโรงเรือนผลิตพืชผักทางการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ณ สวนแปดแก้ว ตำบลมหาไชย อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ หลัง กำหนดราคาเริ่มการประมูลที่ราคา ๒๘,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไขการเข้าประมูลพัสดุดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลต้องเข้าดูพัสดุขายทอดตลาดโดยพร้อมเพียงกันและลงทะเบียนเข้าดู สถานที่ตั้งพัสดุ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ในวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุจะเป็นผู้นำพาท่านดูพัสดุโดยพาหนะของท่านเอง ณ สถานที่ตั้งพัสดุ ตำบลมหาไชย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยออกเดินทางจากหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๑๐ น. เป็นต้นไป กำหนดดูพัสดุนับถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. หากสนใจเข้าร่วม ประมูลจึงลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลอีกครั้งในวันและสถานที่ตั้งพัสดุตั้งแต่วันที่ ๑๐.๑๕ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. และคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะทำการประมูลแข่งขันราคาทันทีโดยยกมือขานราคาแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป

๒. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประมูลต้องเตรียมมา ได้แก่

๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๒ กรณีผู้เข้าร่วมประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่น จะต้องมือนั่งชื่อมอบอำนาจ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรอง สำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ กรณีผู้เข้าร่วมประมูลกระทำการในนามนิติบุคคล จะต้องมือนั่งชื่อรับรองนิติบุคคล, หนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคล, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาพัสดุไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้ คิดเป็นราคารวม เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๘๐๐.-บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และกำหนดราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยใช้การแข่งขันเสนอราคาประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการประมูลจนเสร็จสิ้น ได้ผู้ชนะการประมูลและคณะกรรมการดำเนินการประมูลได้ประกาศว่าเป็น ผู้ชนะการประมูลแล้วเท่านั้น

๔. ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระด้วยเงินสด(เงินบาทอย่างเดียว) เต็มจำนวนที่ชนะการประมูล ทันที ซึ่งเทศบาลฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน และจะส่งมอบพัสดุให้เมื่อได้รับเงินชำระไว้ครบถ้วนทั้ง จำนวนแล้วเท่านั้น หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว เทศบาลฯ จะนำพัสดุนั้นไปดำเนินการ ขายทอดตลาดใหม่ตามระเบียบของทางราชการ หรือพิจารณานำไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าในราคาที่ไม่ต่ำกว่า ราคากลางหรือราคาที่คณะกรรมการดำเนินการประมูลเห็นสมควร รวมถึงในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลด้วย เพื่อมิให้เป็นภาระในการเก็บรักษาและให้การจำหน่ายครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยโดยถือประโยชน์ที่ทาง ราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิภา สุภาวิมล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๕. เทศบาลเมืองอ่างทอง ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกราย ได้ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ทำการประมูลเรียบร้อยแล้ว และเข้าใจถูกต้องตรงกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการเข้าร่วมประมูลทุกประการ โดยเทศบาลฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สิ่งของที่ขายหรืออื่นๆ ทุกกรณี

๖. การขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการประมูลจะต้องรื้อถอนพัสดุดอกจากสถานที่และขนย้ายออกให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดการประมูล และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเอง หากไม่ขนย้ายภายในเวลาที่กำหนด เทศบาลฯ จะคิดค่าเก็บรักษาในอัตราวันละ ๑๐% ของราคาที่ได้ประมูลได้ ซึ่งเทศบาลฯ จะไม่รับผิดชอบหลังการรับมอบพัสดุ หากพบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. เทศบาลเมืองอ่างทอง ทรงสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เช่น หากพิจารณาเห็นว่าราคาของผู้เสนอสูงสุดยังต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประเมินไว้ หรือหากปรากฏว่าผู้ประมูลสมยอมกันในการเสนอราคา เป็นต้น การตัดสินใจของคณะกรรมการดำเนินการประมูล ให้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้

กำหนดดูพัสดุที่ขายทอดตลาดโดยพร้อมเพียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ในวันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะดำเนินการประมูลพัสดุในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๕ น. เป็นต้นไป มีรายละเอียดกำหนดตามแจ้งข้างต้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๖๑-๑๗๑๔ ต่อ ๑๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ศิริพันธ์

(นางสาวอรรณ สุพันธ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

สำเนาถูกต้อง



(นางวैया สุภาวิธ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป